

Blued แอปฯ เกย์รูกหนักตลาดเมืองไทย พร้อมเปิดตัว LIVE ฟีเจอร์ใหม่ ให้ชาวเกย์ได้ LIVE กันแบบเอ็กซ์คลูซีฟ



ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวเกย์ เก้งกวาง หรือไม่ หากเป็นคน “ติดหน้าจอ” คงจะต้องเคยผ่านหูผ่านตากับแอปพลิเคชัน Blued (บลูดี) กันมาบ้างแน่ๆ เพราะแอปฯ สังคมออนไลน์เพื่อชาวเกย์แอปฯ นี้ เขาเดินหน้าเต็มกำลัง พุ่มเม็ดเงินลงโฆษณาในโลกออนไลน์อย่างจัดเต็ม ผ่านทั้งทาง Google / YouTube / Facebook / Twitter ไปจนถึงการลงโฆษณาข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์แฟนเพจต่างๆ เพื่อตอบโจทย์การติดตามข่าวสารทุกช่องทาง

เหตุผลหลักๆ ที่แอปพลิเคชันจากเมืองจีนแอปฯ นี้ ได้รับความสนใจกับตลาดเกย์ในบ้านเรา เพราะว่ามันว่า เมืองไทยนั้นมันมีปัจจัยหลายๆ ด้านที่เพียบพร้อม ไม่ว่าจะเป็นสังคมที่เปิดกว้าง สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อชาวเกย์ที่มีอยู่ทั่วทุกมุมเมือง อีกทั้งยังมีสื่อที่เปิดรับประเด็นความหลากหลายทางเพศอย่างจริงจัง นอกจากภาพยนตร์แล้ว ก็ยังมีซีรีส์คู่จิ้นที่สร้างกระแสติดต่อกันมาหลายปี แต่ก็เป็นที่น่าจับตามองว่าการลงทุนในไทยครั้งนี้ จะคุ้มหรือไม่ จำนวนประชากรชาวเกย์จะให้ความสนใจ Blued มากแค่ไหน ยังเป็นเรื่องที่ยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม ในเวลานี้ Blued ก็ได้กลายเป็นแอปพลิเคชันสำหรับเกย์อันดับหนึ่งของโลกไปแล้ว ด้วยจำนวนผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 27 ล้านคน ส่วนข้อมูลล่าสุดในประเทศไทยนั้น ก็มีผู้ใช้งานมากถึง 3 แสนคน และมีแนวโน้มว่ากำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะหลังจากที่ Blued ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่อย่าง Blued LIVE ให้ผู้ใช้งานแอปฯ สามารถถ่ายทอดสดให้กับเพื่อนๆ ชาวเกย์ทั่วโลกได้ติดตามชีวิตประจำวันได้อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจุดเด่นของ Blued LIVE ก็คือ การที่ผู้ชมสามารถส่งของขวัญให้กับผู้ LIVE ได้ด้วย ซึ่งของขวัญที่ว่านี้ ก็สามารถสะสมไว้ เพื่อทำการแลกเป็นเงินสดได้ด้วย! หรือนี่จะเป็น มิติใหม่ของวงการเน็ตไอดอลเกย์ไทย ที่สามารถกลายเป็นซูเปอร์ออนไลน์ได้ง่ายๆ แถมยังได้รายได้พิเศษเพิ่มขึ้นอีกต่างหาก!

เกี่ยวกับ BLUED

BLUED (บลูดี) แอปพลิเคชันสังคมออนไลน์สำหรับชาวเกย์ ที่มีผู้ใช้งานสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก ด้วยความมุ่งมั่นทำตามจุดมุ่งหมายที่ว่า “ให้เกย์ทั่วโลกได้เพลิดเพลินไปกับการใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยม” ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและมอบสิ่งดีๆ ทั้งสินค้าบริการ และกิจกรรมต่างๆ ให้กับสังคมเกย์ตลอดมา

ติดตามความเคลื่อนไหวของ BLUED ได้ที่ www.facebook.com/bluedthailand

และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีได้ที่

Android: <https://goo.gl/f3wSXC>

iOS: <https://goo.gl/rLovCl>